



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
4 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์(sanook, springnews, thebangkokinsight, newtv, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. กล่าวถึงกรณีเตรียมเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศ (Medical and Wellness Program) ว่า เป็นเรื่องนโยบายคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่สัปดาห์หน้า ในฐานะรมว.สร. ขอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะสถานการณ์ต่างประเทศยังน่าเป็นห่วง ส่วนความคืบหน้าโครงการ Travel Bubble ต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัย เลือกเจรจากับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่ำ สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ศบค. ส่วนการผ่อนคลายนโยบายที่ 6 คงเป็นการผ่อนคลายนโยบายและกิจกรรมที่ยังไม่ได้เปิด เช่น กีฬา ซึ่งต้องประเมินผลการผ่อนคลายนโยบายที่ 5 ก่อน สำหรับการพิจารณานำพ.ร.บ.ควบคุมโรคมาใช้แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ขณะนี้รอการเสนอพิจารณาจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหากจะไม่ใช่พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,NBT, workpointnews

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยขณะนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่คือคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในระบบเฝ้าระวัง ความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของประชาชนที่ดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและ สร.กำหนด ซึ่งมาตรการป้องกันโควิด 19 ยังทำให้ปัญหาสุขภาพและโรคระบบทางเดินหายใจลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจกลับมาพบผู้ติดเชื้อได้อีก เนื่องจากประชาชนออกมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น ขอให้ประชาชนอย่าประมาท โดยสร.ได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์รองรับหากเกิดการระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, แนวหน้า, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, NBT, innnew, newtv, sentangsedtee, thailandplus)

-นพ.คมวิวัฒน์ จันทรวัดภัย คณะที่ปรึกษา รมช.สร. แลกข่าวโครงการ “ฮีโรโควิด-19” ว่า หน่วยไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ศึกษาวิจัยภูมิคุ้มกันในผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวรส. 3 ล้านบาท เพื่อศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกัน, การป้องกันการติดเชื้อ ระยะเวลาที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อหายป่วย และระยะเวลาที่ภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกาย ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากได้รับอนุญาตคาดว่าจะเริ่มต้นได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ ผู้ป่วยยืนยันในไทยกว่า 3,000 ราย สามารถเข้าร่วมการศึกษาวิจัยได้ สอบถามได้ที่ โทร 0-2256-4132 ต่อ 404 หรือ ChulaCovid@gmail.com

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. มีรายงานผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย มีประวัติที่ชายที่กลับจากซาอุดีอาระเบียเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาในรพ.ที่รัฐจัดให้ ได้รับการรักษาและกักตัวครบ 14 วันแล้ว มีใบรับรองให้ออกจากรพ.และเดินทางกลับบ้าน จ.นครศรีธรรมราช ดังนั้น น้องสาวซึ่งมีอาการเป็นหวัดจึงเข้าข่ายผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 แพทย์ให้เข้ารับการรักษาทันที 2 คน และเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อ ผลตรวจไม่พบเชื้อจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์(สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, sanook, workpointtoday)

-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับ นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมรับประกาศ กพท. ที่จะอนุญาตให้บุคคลและอากาศยานเดินทางเข้าประเทศไทย ครอบคลุมบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่แจ้งขออนุญาตผ่านก.การต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศ โดยท่าอากาศยานฯ ได้ประสานกับสร.จัดทำจุดคัดกรองควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตั้งห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยตรวจจากสารคัดหลั่งทางพันธุกรรม ซึ่งแม่นยำถึงร้อยละ 95 และทราบผลภายใน 90 นาที หรือไม่เกิน 2 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กพท. กล่าวว่า รมว.การท่องเที่ยวฯ ได้ลงนามประกาศให้กีฬา 14 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล, จักรยาน, เทนนิส, เจ็ตสกี, รถจักรยานยนต์, กอล์ฟ, มวย, วอลเลย์บอล, แบดมินตัน, ตะกร้อ, บาสเกตบอล, รยยนต์, โบว์ลิ่ง และ สนุกเกอร์ จัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมเข้าชมได้ พร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง หากพบกีฬาใดไม่ปฏิบัติตามจะระงับการแข่งขัน โดยคู่มือการจัดการแข่งขันฟุตบอล อาทิ ให้มีผู้อยู่ภายในและรอบสนามไม่เกิน 250 คน นักกีฬาทั้ง 2 ทีมไม่เกิน 37 คน ส่วนมวยไทย ควบคุมผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด ,มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews,reuters, thailandplus, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport , acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เดินทางกลับจากประเทศบาห์เรน รวมผู้ป่วยสะสม 3,180 ราย

ประเด็นข่าว

ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย กลับบ้านแล้ว 3,066 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 96 ของโลก สัปดาห์หน้าจะเปลี่ยนการแถลงข่าวเป็นทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี ช่วงโรงเรียนเปิดเทอมกังวลเรื่องโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กที่มีความรุนแรงคือ โรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะเด็กอนุบาล 0-4 ขวบ และชั้นประถมศึกษา ดังนั้น ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยอย่างใกล้ชิด สำหรับ Medical and Wellness Program ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กได้นำเสนอว่า ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ให้เข้ามารักษาโรคอื่น เช่น เสริมความงาม โดยจะต้องอยู่ในรพ. 14 วัน และจากนั้นในวันที่ 1 ส.ค. อาจจะอนุญาตให้กลุ่มดังกล่าวไปท่องเที่ยวในจุดอื่นๆ ได้โดยจะจัดทัวร์ให้ ส่วน Alternative Hospital Quarantine เน้นรักษาในรพ.เอกชน ต้องตรวจก่อนว่าไม่มีโควิด-19 และต้องอยู่ในรพ. 14 วันเช่นกัน ขณะนี้มีรพ.สมัครเข้าร่วม 62 แห่งแล้ว สำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย จะต้องลงทะเบียน มีใบนัดจากแพทย์ที่อยู่ในประเทศไทย และใบอนุญาตเข้าประเทศ (Certificate of Entry) จากสถานทูตฯ จำกัดผู้ติดตามไม่เกิน 3 ราย และเมื่อเข้ามาแล้วต้องอยู่ในประเทศไทยจนครบ 14 วัน ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 17 ประเทศ รวมกว่า 1,700 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-บรรยากาศการเดินทางออกต่างจังหวัดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต มีประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรอง ลงทะเบียน QR CODE ไทยชนะ และวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน เข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง บขส.กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยตามมาตรฐานของรัฐบาล และทำความสะอาดห้องสุขา ที่นั่งพักคอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สมาคมกีฬาฟุตบอล เผยว่า กำลังรอกเอกสารคู่มือจากศบค. ก่อนจะเรียกประชุมสโมสรสมาชิกเข้ามารับทราบข้อมูลต่างๆ โดยเป็นคู่มือที่สมาคมร่างกฎระเบียบในการจัดการแข่งขันแบบปิดและศบค.เพิ่มในส่วนของการบริหารจัดการโรคระบาด ส่วนเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งแบบบุคคลหรือแบบรวมตัวอย่างนั้น ได้ให้จนท.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย วิธีการตรวจจากห้องแล็บ และรพ.ต่างๆ เพื่อเสนอให้กับสโมสรในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะต้องเชิญตัวแทนศบค.มาร่วมประชุมเพื่อขอความชัดเจนว่าจะต้องตรวจทุกนัด หรือตรวจครั้งเดียวสามารถแข่งขันต่อเนื่องได้ โดยหากต้องตรวจทุกนัด อาจต้องขอการสนับสนุนจากภาครัฐ

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า วัดสามารถจัดกิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จัดเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาได้โดยอาจกำหนดเป็นรอบหรือตามความเหมาะสม และมีมาตรการอย่างเข้มงวด กิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์ให้ยึดหลัก การทำวัตรเช้า-เย็น บำเพ็ญภาวนา วัตถุประสงค์สะอาด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจะติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาเถรสมาคมและสธ.กำหนดต่อไป

ประเด็นผลกระทบ

1.การผ่อนปรนมาตรการ ระยะที่ 5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ศูนย์ข่าวแชนนัล, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, js100)

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เผย ตั้งแต่ผ่อนคลายเป็นระยะที่ 5 มีการประเมินทุกวัน การเปิดเทอมได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ เป็นอย่างดี ส่วนสถาบันบันเทิง หน่วยงานด้านความมั่นคงจะเข้าไปตรวจสอบ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง และต้องลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ หากสถานที่ใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษและสั่งปิดทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, bangkokbiznews

-ที่ประชุม ศบค.กทม. กำชับให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยและหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบแนะนำสถานประกอบการ กิจกรรม ที่ได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 5 โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว หากสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นและจริงจัง

2.Travel Bubble

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแชนนัล, ไทยรัฐ, thebangkokinsight

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เผย วันนี้มีการประชุมศบค.ชุดเล็กเพื่อประเมินสถานการณ์รายวัน และหารือความเป็นไปได้ของโครงการ Travel Bubble ซึ่งต้องดูรายละเอียดในหลายมิติและต้องทำความเข้าใจกับประเทศนั้นๆ ก่อน คาดว่าอย่างรวดเร็วคือกลางเดือนส.ค. ขณะนี้มี 5 ประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจา ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน (บางมณฑล) ฮองกง เกาหลี และสิงคโปร์ ส่วนการอนุญาตให้นักธุรกิจและนักลงทุนเข้าประเทศได้นั้น หากอยู่เกิน 14 วันจะต้องกักตัวใน Alternative State Quarantine หากไม่ถึง 14 วันจะมีมาตรการติดตามตัว โดยมีการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นทาง ตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อมาถึงไทย และตรวจก่อนเดินทางกลับ ด้านการเดินทางเข้า-ออกประเทศของชาวต่างชาติอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อาจกำหนดไม่เกินวันละ 200-300 คน แต่ตลอดเดือน ก.ค. จะยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย

3.ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เตรียมเยือนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์

-มีรายงานว่า ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค. และจะเข้าพบนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยคณะแจ้งว่าจะไม่ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อถึงประเทศไทยเพราะตรวจจากประเทศต้นทางแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศบค.ยืนยันว่า จะต้องใช้เกณฑ์

ประเด็นข่าว

ในการรองรับการเดินทางของเขตรัฐบาล 6 ข้อ อย่างเคร่งครัด คือ 1.ต้องเป็นคณะเล็กไม่เกิน 10 คน 2.เป็นการเดินทางระยะสั้น 3.ต้องรับการตรวจเชื้อจากประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (Double Negative) 4.ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดเจ้าหน้าที่ติดตาม 5.ต้องมีเจ้าหน้าที่ ก.สาธารณสุข และหน่วยงานความมั่นคงติดตาม และ 6.ต้องเดินทางตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามไปในที่สาธารณะ และห้ามใช้ขนส่งมวลชน ทั้งนี้ กองทัพบกได้ปรับแผนการเดินทางของคณะสหรัฐฯ เพื่อเสนอ ก.การต่างประเทศ ก.สาธารณสุข สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งในวันนี้ (4 ก.ค.) ทั้งนี้ มีข้อกังวลว่าการเดินทางของผบ.ทบ.สหรัฐฯ อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพราะเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อมากที่สุดเกือบ 3 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน

4.จนท.ปล่อยคนมีไข้ 37.6 องศา เข้าสภา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่รัฐสภา กำลังตรวจวัดความร้อนบริเวณชั้น B2 จักรพรรดิคนหนึ่งมีอุณหภูมิ 37.6 องศา แต่เจ้าหน้าที่ประจำบริเวณนั้นปล่อยให้เข้ามาได้ โดยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยในช่วงโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, newtv)

-นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่า น.ส.อาทิตยา พงษ์สมบัติ เลขานุการประจำคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้ามาปฏิบัติภารกิจในรัฐสภา เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิได้ 37.6 องศา เจ้าหน้าที่ได้ให้นั่งพัก จากนั้นตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้งได้ 37.4 องศา จึงอนุญาตให้เข้ามาในรัฐสภาได้ ซึ่งการที่อุณหภูมิร่างกายสูงสามารถเกิดขึ้นได้จากการตากแดด หรือการอบตัวอยู่ในที่อากาศร้อน ยืนยันว่ารัฐสภาไม่ได้ปล่อยให้บุคคลที่มีอาการป่วยเข้ามาในพื้นที่และมีการคัดกรองตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

5.สมาคมไก่ชนขอปลดล็อก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย พร้อมสมาชิก 20 คน เข้ายื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอกลับมาเริ่มต้นกิจกรรมการชนไก่ภายใต้วิถีชีวิตใหม่

6.เวทีมวยเตรียมกลับมาเปิดชก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-เวทีมวยหลายแห่งเตรียมความพร้อม เช่น เวทีมวยสยามอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร จะเปิดเวทีวันนี้ (4 ก.ค.) ผู้จัดการแข่งขันและเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมตามมาตรการของรัฐบาล ทั้งเฟซชีลด์สำหรับกรรมการ ผู้จัดการแข่งขัน ผู้ถ่ายทอดสด และพี่เลี้ยง, เจลล้างมือ, ถุงมือยางและอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยจะมีเพียงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดรวมแล้วไม่เกิน 50 คน และทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสนามจะต้องสวมหน้ากากอนามัย

7.สถานบันเทิงไม่ปฏิบัติตามมาตรการสธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายศีกฤทธิ เรกะลาภ ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานบันเทิง 5 แห่ง และร้านอาหารจำหน่ายสุรา 3 แห่ง เพื่อกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 พบว่าสถานบันเทิง 2 แห่งไม่เข้มมาตรการเว้นระยะห่าง นั่งเกิน 5 คนต่อโต๊ะ ปล่อยให้ยืนเดินเบียดเสียด ตะโกนคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย นักดนตรีไม่ใส่เฟซชีลด์ ไม่มีฉากกั้นที่เวทีนักดนตรี ได้ตักเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการ หากอบหน้ายังไม่ปฏิบัติตามจะเสนอให้จังหวัดสั่งปิดต่อไป

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, xinhualthai, sanook, JS100, กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, MCOT, ผจก.ออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด)

-**สหรัฐฯ** ทางกรรสหรัฐฯ จัดฉลองวันชาติ 4 ก.ค. ซึ่งนักวิชาการเกรงว่าจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่าเดิม โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 52,898 ราย ผู้ป่วยสะสมเกือบ 2.7 ล้านราย และเสียชีวิตแล้ว 128,028 ราย

-**อินเดีย** มีรายงานเจ้าบ่าวป่วยโควิด 19 เสียชีวิต 2 วันหลังงานแต่งงาน พบแขกติดเชื้อและแพร่ไปยังคนใกล้ชิดอย่างน้อย 80 ราย สภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดียมีแนวโน้มจะเปิดตัววัคซีนโรคโควิด 19 ตัวแรกของประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับภารตะ ไปโอเทค อินเทอร์เน็ตอินเดีย ภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้ นอกจากนี้ ทางกรรเห็นชอบให้ บ.ไซดัส เริ่มต้นทดลองวัคซีนในคน โดยจะเริ่มต้นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 ตัวอย่างในหลายพื้นที่ของอินเดียในเดือนนี้

-**เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 63 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 12,967 ราย

-**เกาหลีเหนือ** ผู้นำ คิมจองอึน เผยเกาหลีเหนือยับยั้งการรุกรานของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้สำเร็จ

-**ญี่ปุ่น** วางแผนจัดสร้างศูนย์ตรวจ PCR ที่ท่าอากาศยานหลัก 3 แห่งในกรุงโตเกียวและนครโอซากา เพื่อตรวจชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นรองรับการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีก แม้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวช่วง 24 ชม.ที่ผ่านมาจะเพิ่มสูงสุดในรอบ 2 เดือน

-**จีน** กรุงปักกิ่ง อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนรวมตัวในที่สาธารณะ จีนได้ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสในตัวอย่างอาหารหลายหมื่นรายการตั้งแต่เดือนมิ.ย.และยังไม่พบว่ามีกรณีปนเปื้อน ขณะที่ บ.China National Pharmaceutical Group เผยว่า การก่อสร้างศูนย์วิจัยและห้องผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่นของจีนเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,260 ตรม. มีศักยภาพในการรองรับการศึกษาวินิจฉัยวัคซีนต้าน

ประเด็นข่าว

ไวรัส ขณะที่ห้องผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตาย สำหรับป้องกันโควิด-19 มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 100 ล้านโดส/ปี ด้านทีมนักวิทยาศาสตร์จากปักกิ่ง ยูเนียน เมดิคัล คอลเลจ เผยแพร่ผลการทดลองระยะเวลาก่อนการเกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ติดเชื้อ โดยทดลองในลิง 6 ตัว หลังฉีดเชื้อโควิดให้ลิง 3 วัน เชื้อจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุด เมื่อฉีดเชื้อให้กับลิงอีกครั้งเมื่อครบ 28 วัน พบว่าไม่มีตัวใดแสดงอาการป่วย แสดงว่ามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น แต่ต้องทดลองต่อไปเพื่อดูว่าภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานเท่าใด

-**ฮ่องกง** พบหน้ากากอนามัยกว่า 6 ล้านชิ้นที่จัดซื้อในมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท และส่งมอบให้หน่วยงานรัฐต่างๆ จำนวนหนึ่งเป็นสินค้าปลอม ผลิตโดยโรงงาน Medicom ในประเทศจีน

-**บราซิล** พบผู้ติดเชื้ออีก 46,712 ราย ผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 1,448,753 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 60,632 ราย ก.สาธารณสุขบราซิลเผยแพร่ผลวิจัยเชิงระบาดวิทยาของ โควิด-19 ว่า ผู้ติดเชื้อในบราซิลเพียง 9% ที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ

-**สเปน** สาธารณสุขสเปน เตือนการสูบบุหรี่ทำให้เสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ยิ่งขึ้น แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่ด้วย

-**ฝรั่งเศส** The American Journal Of Emergency Medicine รายงานเคสเกี่ยวกับ Covid-19 ที่น่าสนใจว่า ชายวัย 62 ปีจากฝรั่งเศสมีอาการอวัยวะเพศแข็งตัวนานกว่า 4 ชม. ขณะเข้ารับรักษาตัวด้วยโรค Covid-19 ที่รพ. ซึ่งถ้ารักษาไม่ทันเสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศถาวร

-**WHO** เผยการศึกษาที่พบว่า 30% ของโคโรนาไวรัส 2019 มีสัญญาณของการกลายพันธุ์ในชื่อ D614G แต่ยังไม่มียืนยันว่าไวรัสจะทวีความรุนแรงขึ้น พร้อมตั้งเป้าอีก 2 สัปดาห์ ได้เห็นผลการทดสอบยารักษาโควิด-19

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 11,018,907 ราย เสียชีวิต 524,828 ราย และรักษาหายแล้ว 6,175,566 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐฯ 2,836,497 ราย บราซิล 1,501,353 ราย รัสเซีย 661,165 ราย อินเดีย 627,168 ราย สเปน 297,183 ราย เปรู 292,004 ราย ชิลี 284,541 ราย อังกฤษ 283,757 ราย อิตาลี 240,961 ราย อิหร่าน 232,863 ราย ผู้เสียชีวิตทั่วโลก 523,232 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 131,478 ราย ตามด้วยบราซิล 61,990 ราย อังกฤษ 43,995 ราย อิตาลี 34,818 ราย ฝรั่งเศส 29,875 ราย เม็กซิโก 28,510 ราย สเปน 28,368 ราย อินเดีย 18,225 ราย

คลินิกชุมชนอบอุ่นธุรกิจบสสช.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด thansettakij, acnews, thailandplus, bangkokbiznews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ได้เชิญ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.หารือกรณีมีการอภิปรายเรื่องคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่งเรียกเก็บเงินจากการตรวจสุขภาพประชาชนในกทม. ที่ส่อไปในทางทุจริต ได้ให้สปสช.ตรวจสอบพบคลินิกชุมชนอบอุ่นเรียกเก็บเงินเกินจริง และสามารถเรียกเงินคืนจากคลินิกที่มีปัญหาได้ประมาณ 60.77 ล้านบาท จาก 72 ล้านบาท ส่วนความผิดในทางคดีอาญา เลขาธิการ สปสช.จะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อไป

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า กรมฯ จะตรวจสอบ 1.ความผิดทางอาญาในมาตรา 73 พ.ร.บ.สถานพยาบาล ทั้งเจ้าของสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำหลักฐานเท็จเพื่อเบิกจ่าย หากพบว่ามีความผิดจริง จะมีโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท โดยได้ส่งหนังสือเรียกเข้ามาให้ข้อมูลภายในสัปดาห์หน้า และจะแจ้งความ สน.ในท้องที่ และ 2.มาตรการทางปกครอง อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก สปสช. ว่าข้อมูลเท็จนั้นก่อความเสียหายต่อสปสช. และผู้รับบริการอย่างไรบ้าง โดยจะใช้อำนาจตามมาตรา 49 และ 50 ให้ระงับการดำเนินการ และหากมีความผิดร้ายแรงจะสั่งพักใช้ใบอนุญาต และส่งทีมลงไปตรวจสอบใน 3-4 วันนี้

-นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า คลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.มีประมาณ 190 แห่ง พบ 18 แห่งมีการตกแต่งตัวเลขเพื่อเบิกเงินบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกลุ่มโรคเมตาบอลิก คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน เป็นต้น โดยปกติหากตรวจคัดกรองความเสี่ยงในประชาชนและไม่พบความผิดปกติจะเบิกจ่ายประมาณ 100 บาทต่อราย หากมีความเสี่ยง จะเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจและเบิกเพิ่มอีก 300 บาท โดยพบว่าการตกแต่งตัวเลข เช่น น้ำหนัก เพื่อให้ค่า BMI เกินและมีความเสี่ยง ซึ่งสปสช.จะมีการสุ่มตรวจประมาณ 5% โดยโทรสอบถามจากผู้ป่วย ในปีงบประมาณ 2562 ตรวจสอบจนถึงช่วง ส.ค. 2562 พบความผิดปกติ จึงขยายการสอบสวนทั้งหมดจนทราบจำนวนคลินิกและวงเงินที่เบิกไปเกิน ได้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ กทม. และมีมติให้เรียกเงินคืน พร้อมแจ้งเรื่องมายังสปสช.พิจารณา ซึ่งเห็นว่ามีมูลและจะรวบรวมหลักฐานส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแจ้งความฐานฉ้อโกงในคดีอาญาด้วย ได้มอบอำนาจตัวแทนไปดำเนินการแล้ว หากมีการสั่งปิดคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้ง 18 แห่ง จะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 2 แสนคน ได้เตรียมจัดหาคลินิกชุมชนอบอุ่นข้างเคียง และยังมีการพบ.ตามสิทธิที่รับดูแลอยู่

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา

-บริษัทเอกชน 14 แห่งที่เป็นเจ้าของคลินิก 18 แห่ง ในกทม. ที่เบิกจ่ายเงินจาก สปสช. แต่ไม่ได้ให้บริการจริง มีบุคคล 2 กลุ่ม เป็นเจ้าของ กลุ่มที่ 1 ของ น.ส.ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ นางธัญญ์ฐิตรีศม์ ศรีเทพ และนายศักดิ์ดา เมืองคำ มีบริษัท 11 แห่ง กลุ่มที่ 2 ของบ. วนาโฮลดีส์ จก. (นาย ธราธิป วนาวณิชกุล ถือหุ้นใหญ่) มีบริษัท 3 แห่ง ขณะที่ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 14 แห่ง ชี้แจงว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ ไม่มีเจตนาทุจริต เนื่องจากหลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ นางธัญญ์ฐิตรีศม์ ศรีเทพ และนาย ศักดิ์ดา เมืองคำ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนอีกนับสิบแห่งที่ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลรวมทั้งสิ้น 24 แห่ง ในจำนวนนี้ มี 11 แห่งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายเงินจาก สปสช. ที่เหลือเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ และยังไม่มียืนยันว่าดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเบิกเงินจาก สปสช.ด้วยหรือไม่

ประเด็นข่าว

ปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2563 โดย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. เพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิคำปรึกษา ความช่วยเหลือ สวัสดิการทางสังคมด้านบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยให้นำเสนอเข้าครม. ต่อไป พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบเรื่องการปรับระบบการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้วัยรุ่นมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ หรือการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครม.ที่ปลอดภัยภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ โดยปรับรูปแบบให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้สะดวก อาทิ การให้คำแนะนำปรึกษา การให้บริการคุมกำเนิด การปรึกษาทางเลือกกรณีตั้งครม.ไม่พึงประสงค์ โดยให้บริการผ่านระบบ Telemedicine การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้ความรู้ทางแอปพลิเคชัน LINE เป็นต้น

การบรรจุขรก.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus

-นายรัชฎี สาริยะ โฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวว่า สภาฯ ได้รวบรวมปัญหาข้อจำกัดของผู้ปฏิบัติงาน 5 กลุ่มที่บรรจุขรก.รุ่นโควิดไม่ทัน ประกอบด้วย 1.กลุ่มลูกจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ แต่ไม่มีรายชื่อในการบรรจุ ประมาณหลัก 100 คน ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติอัตราใหม่ภายในปี 2563 2.กลุ่มลูกจ้างที่มีเลขตำแหน่งในระบบ HROPS ที่มีวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข แต่มีสัญญาจ้างในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประมาณ 500 คน ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมทั้งปรับระบบการจ้างในตำแหน่งที่ตรงกับวุฒิ และมีเลขตำแหน่งในระบบ HROPS และอนุมัติอัตราใหม่ภายในปี 2563 3.กลุ่มลูกจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสัญญาจ้างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การบรรจุ แต่มีการคืนข้อมูลในระบบ HROPS หลังวันที่ 15 มี.ค. 2563 ประมาณกว่า 100 ราย ควรตรวจสอบบุคคลที่มีสัญญาจ้างและมีคุณสมบัติครบถ้วน และอนุมัติอัตราใหม่ภายในปี 2563 4.กลุ่มลูกจ้างเหมารายวัน รายคาบ และลูกจ้างโครงการ ที่ทำงานบริการหรือสนับสนุนบริการในการป้องกันโรคโควิด 19 แต่ไม่มีเลขตำแหน่งในระบบ HROPS ประมาณ 1,000 กว่าราย ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและปรับเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ ภายในปี 2563-2564 5.กลุ่มลูกจ้าง 24 สายงานในระบบ HROPS ที่โยกย้ายไปเป็นลูกจ้างในระบบ HROPS อีกแห่งก่อนจะมีมติบรรจุและมีการจ้างต่อเนื่องประมาณ 10 ราย ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติตำแหน่งใหม่ หรือใช้ตำแหน่งว่างบรรจุในปี 2563-2564

คำตอบแทนหมออนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, แนวหน้า, nationtv

-นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2564 ว่า จากการตรวจสอบงบประมาณปี 2564 ของสธ.พบว่าไม่มีการตั้งงบประมาณค่าตอบแทนวิชาชีพหมออนามัย ทั้งๆ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับโรคต่างๆ จึงขอเรียกร้องให้มีการตั้งงบประมาณให้สธ. 1,500 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิชาชีพแก่หมออนามัยเกือบ 20,000 คนทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ สสส. แถลงข่าวเปิดตัว "โครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่" เพื่อสร้างความตระหนักและชวนประชาชนให้ลดหรือเลิกสูบบุหรี่ทุกชนิดได้สำเร็จในช่วงวิกฤติโควิด-19 ระบาด

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดี การรณรงค์ให้มีการเลิกสูบบุหรี่เป็นภารกิจของสธ.และ สสส. ต้องทำงานควบคู่กับการสร้างสิทธิเสรีภาพของคนไทย

กิจกรรมวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ คาดว่ามีประชาชนไปทำบุญตักบาตรกันมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ควรเลือกอาหารที่เป็นเมนูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เลี่ยงเมนูอาหารทอด เพิ่มผักและผลไม้รสไม่หวาน อาหารกระป๋องควรเลือกกระป๋องที่อยู่ในสภาพดี ไม่บูบและดูวันหมดอายุ สิ่งสำคัญคือสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่างบุคคล ตามที่วัดกำหนดจุด และล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบอาหารใส่บาตร

โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sentangsedtee, thebangkokinsight

-นพ.อัษฎพงศ์ รวยอาจิ้น รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาว ขอให้ระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ รวมถึงน้ำดื่มและน้ำแข็ง หากไม่สะอาด เสี่ยงมีเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสปนเปื้อนได้ ให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ทำอาหารกินกันในครอบครัว

การบริโภคโซเดียม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, mcot, thailandplus, newtv

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เกลือ 1 กรัม จะมีโซเดียมประมาณ 400 มก. ร่างกายต้องการโซเดียมประมาณ 2,400 มก./ต่อวัน ถ้าได้รับมากจะขับออกทางไต ทำให้ไตทำงานหนัก เสี่ยงเกิดความดันโลหิตสูง และยังมีโอกาสพบบ่อยเมื่ออายุมากขึ้น นอกจากนี้ โซเดียมยังแฝงมากับอาหารอื่นๆ เช่น ขนมอบกรอบ ผงชูรส หากรับประทานโซเดียมมากกว่า 6 กรัมต่อวัน หรือมากกว่า 1 ซ้อนชา จะมีโอกาสเสี่ยงเกิดความดันโลหิต

ประเด็นข่าว

สูง โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบบริโภคผัก ผลไม้

ด้วงกระเบื้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, thaipbs, newtv, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนมักจะพบด้วงกระเบื้องซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแมลงปีกแข็ง สามารถปล่อยสารเบนโซควิโนน (Benzoquinones) ออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรู และเมื่อมีเป็นจำนวนมากอาจทำให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ โดยทำให้เกิดผื่นแดง รวมทั้งเกิดอาการแพ้ ปวดศีรษะ จมูกอักเสบ หอบหืด เป็นต้น หากถูกขีตข่วนควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ อย่าเกาแผล หรือถ้ามีการอักเสบให้ทาด้วยครีมปฏิชีวนะ

จับแหล่งผลิตยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, มติชน) เว็บไซต์(เดลินิวส์ , บ้านเมือง, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 7, 9, TNN, innnews, newtv, thaipbs, nationtv, tnthailand)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. แกลงผลการตรวจสอบร้านหมอยาเสพติด เลขที่ 112 หมู่ 21 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ยึดยาเสพติดไม่มีทะเบียน ทั้งยาเกินและยาผิดสำหรับสุนัขและแมว และกลุ่มยาฮอร์โมนสำหรับไก่และม้า จำนวนกว่า 100 รายการ รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เดือนการขายยาออนไลน์ผิดพ.ร.บ.ยา มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 พันบาท โดยยาเอ็กซ์ลาซีน อัย.ขึ้นทะเบียนควบคุมตั้งแต่ปี 2557 ต้องได้รับอนุญาตจึงจะขายได้

อาหารเสริมโฆษณาเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับเรื่องร้องเรียนจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคต้อเนื้อ ต้อกระจก ลักลอบนำภาพจักษุแพทย์และบทความไปใช้ประกอบโฆษณา ทำให้ประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อ ต้องสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ และขาดโอกาสในการรักษาอย่างถูกต้อง โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รับเรื่องไว้สืบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 นอกจากนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามมาตรา 40 แห่งพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งหากสอบสวนพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีไปในคราวเดียวกัน

การขายเครื่องตีแมลงกอลออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-สมาคมธุรกิจเครื่องตีแมลงกอลไทย ระบุ (ร่าง) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องตีแมลงกอลโดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องตีแมลงกอลโดยง่าย และเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการตีแมลงกอล ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไม่สามารถจำหน่ายเครื่องตีแมลงกอลหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องตีแมลงกอลผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้บริโภคโดยตรง เป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรม สร้างผลเสียทุกฝ่าย อยากเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณายกเลิก (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว

กินเห็ดพิษเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-นางกมลวรรณ แก้วโสภณ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ 4 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เข้าป่าไปเก็บเห็ดมาทำน้ำพริกกิน สักพักมีอาการอ่อนแรง ปวดตามร่างกาย นำส่งรพ. แพทย์ฉีดยาและให้น้ำเกลือ เมื่อกลับมาถึงบ้านอาการไม่ดีขึ้น ถูกนำส่งรพ.อีกรอบ สุดท้ายหัวใจล้มเหลว เสียชีวิต

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เห็ดถ่านมี 2 ชนิด คือแบบกินได้และเห็ดถ่านเลือดซึ่งมีสารที่เกิดพิษต่อระบบกล้ามเนื้อ หลังรับประทานภายใน 2 ชั่วโมง จะเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร หลังจากนั้นภายใน 6 ชั่วโมง จะเกิดอาการเจ็บกล้ามเนื้อและเกิดไต ตับวาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต โดยอาการและความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทาน การมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ที่ปัญหาเกี่ยวกับไต ไตสำหรับเห็ดถ่านเลือดจะมีลักษณะคล้ายกับเห็ดถ่านเล็กที่รับประทานได้ แต่เมื่อผ่าเห็ดออกจะมีน้ำยางสีแดงส้ม

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

